
 

 

เรื่องเสร็จที่ ๔๔๔/๒๕๖๒ 
 

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เรื่อง การอนุญาตให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้า 

  พลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำในพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำที่กรมชลประทาน 
  ครอบครองทำประโยชน์  

   
 

  กรมชลประทานได้มีหนังสือ ที่ กษ ๐๓๐๗/๑๑๑๑๗ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า  ด้วยกรมชลประทานมีคำสั่ง ที่ ข ๓๙๕/๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาแนวทางการพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ทุ่นลอยในพื้นที่อ่างเก็บน้ำ  
ของกรมชลประทานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ลงวันที่  ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ 
ต่อมาคณะทำงานดังกล่าวได้ประชุมเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และมีมติให้กรมชลประทานหารือ 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรมชลประทานจึงขอหารือ ดังนี ้

๑. การอนุญาตให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยใช้พื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำ 
ที่กรมชลประทานครอบครองทำประโยชน์เพื่อการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
แบบลอยน้ำ สามารถดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตร ีได้หรือไม่ อย่างไร 

๒. หากผลการพิจารณาตาม ๑. สามารถดำเนินการได้ กรมชลประทานจะต้อง 
ถือปฏิบัติตามแนวคำวินิจฉัยตามเรื่องเสร็จที่ ๑๔๓๐/๒๕๖๑ เรื่อง  การอนุญาตให้เอกชนใช้พื้นที่ 
บริเวณอ่างเก็บน้ำที่กรมชลประทานครอบครองทำประโยชน์เพื่อการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน 
แสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ ได้หรือไม่ ประการใด 
 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) ได้พิจารณาข้อหารือของกรมชลประทาน 
โดยมี ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สำนักงานปลัดกระทรวงและกรมชลประทาน) และผู้แทน 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า 
ขณะนี้กรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการพิจารณากำหนด  
แนวทางในการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการร่วมมือพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์  
แบบทุ่นลอยในพื้นที่อ่างเก็บน้ำที่กรมชลประทานครอบครองทำประโยชน์ โดยระบบผลิตไฟฟ้า  
พลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอย ประกอบด้วย ๑) แผงเซลล์รับพลังงานแสงอาทิตย์ ๒) ทุ่นลอย  
และ ๓) ตัวยึดโยง โดยวิธีการจะมีลักษณะใดนั้น ขึ้นอยู่กับการออกแบบด้านวิศวกรรมและการติดตั้ง 
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอย ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการออกแบบหรือกระทำการใด ๆ 
ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำ รวมทั้งยังไม่มีการคัดเลือกพ้ืนที่อ่างเก็บน้ำที่จะดำเนินการ 

 
 

 
 ส่งพร้อมหนังสือ ที่ นร ๐๙๐๘/๑๘๐ ลงวันที่ ๑๐  เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการ 

กฤษฎีกามีถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 



๒ 
 

 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) ได้พิจารณาข้อหารือของกรมชลประทาน 
ประกอบกับข้อเท็จจริงเพิ่มเติมดังกล่าวแล้ว มีความเห็นในแต่ละประเด็น ดังน้ี   

ประเด็นที่หนึ่ง  การอนุญาตให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยใช้พื้นที่  
บริเวณอ่างเก็บน้ำที่กรมชลประทานครอบครองทำประโยชน์เพื่อการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้า 
พลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ สามารถดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี 
ได้หรือไม่ อย่างไร  เห็นว่า โดยที่กรมชลประทานหารือการใช้พื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำที่กรมชลประทาน 
ครอบครองทำประโยชน์ เพื่ อการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ 
และประกอบกับคำชี้แจงของผู้ แทนการไฟฟ้ าฝ่ายผลิตแห่ งประเทศไทย  ประเด็นปัญหา 
ตามข้อหารือน้ีจะไม่มีการใช้น้ำในอ่างเก็บน้ำ แต่เป็นการใช้พื้นที่อ่างเก็บน้ำ  ดังนั้น กรมชลประทาน 
จะต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแบบวิศวกรรมและการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
แบบทุ่นลอย เป็นรายกรณี โดยการให้ใช้พื้นที่ในอ่างเก็บน้ำจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการชลประทาน 
นอกจากนี้ ในขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ 
ตามข้อหารือจะดำเนินการในบริเวณพื้นที่ใด กรณีจึงขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงว่าหน่วยงานใดเป็นผู้ดูแล 
พื้นที่อ่างเก็บน้ำนั้น ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะต้องขออนุญาตใช้พื้นที่จากหน่วยงาน 
ดังกล่าวด้วย 

ประเด็นที่สอง  หากผลการพิจารณาตามประเด็นที่หนึ่งสามารถดำเนินการได้ 
กรมชลประทานจะต้องถือปฏิบัติตามแนวคำวินิจฉัยตามเรื่องเสร็จที่  ๑๔๓๐/๒๕๖๑ เรื่อง 
การอนุญาตให้ เอกชนใช้พื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำที่กรมชลประทานครอบครองทำประโยชน์  
เพื่อการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ ได้หรือไม่ อย่างไร  เห็นว่า 
เมื่ อ ข้ อห ารือของกรมชลประท านครั้ งนี้ เป็ น ป ระ เด็ น เกี่ ย วกั บ การใช้ พื้ น ที่ อ่ า งเก็ บน้ ำ 
ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) ได้เคยให้ความเห็นไว้แล้วในเรื่องเสร็จที่ ๑๔๓๐/๒๕๖๑๑ 
กรณีจึงไม่จำเป็นต้องให้ความเห็นในประเด็นน้ีอีก 

 
 

(นางสาวจารุวรรณ  เฮงตระกูล) 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
        เมษายน  ๒๕๖๒ 

 

 
๑บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง  การอนุญาตให้เอกชนใช้พื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำ 

ที่กรมชลประทานครอบครองทำประโยชน์เพื่อการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ  
ส่งพร้อมหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๘/๖๕๑ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
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บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง การอนุญาตให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้าในพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้้าที่กรมชลประทาน
ครอบครองทําประโยชน์

กรมชลประทานได้มีหนังสือ ที่ กษ ๐๓๐๓/๑๑๑๑ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๐๑
ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า ด้วยกรมซลประทานมีคําสั่ง ที่ ข ๓๓๕/๒๕๐๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานพิจารณาแนวทางการพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์หุ่นลอยในพื้นที่อ่างเก็บน้้า
ของกรมซลประทานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเ
             ทศไทย ลงวันที่ ow มีนาคม ๒๕๒๑
ต่อมาคณะทํางานดังกล่าวได้ประซุมเมื่อวันที่ ๐ กรกฎาคม ๒๕๐๑ และมีมติให้กรมซลประทานหารือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรมชลประทานจึงขอหารือ ดังนี้

๑. การอนุญาตให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยใช้พื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้้า
ที่กรมซลประทานครอบครองทําประโยซน์เพื่อการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
แบบลอยน้้า สามารถดําเนินการตามกฎหมาย ng ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี ได้หรือไม่ อย่างไร

๒. หากผลการพิจารณาตาม ๑. สามารถดําเนินการได้ กรมซลประทานจะต้อง
ถือปฏิบัติตามแนวคําวินิจฉัย
             ตามเรื่องเสร็จที่ ๑๕๓๐/๒๕๒๑ เรื่อง การอนุญาตให้เอกซนใช้พื้นที่
บริเวณอ่างเก็บน้้าที่กรมซลประทานครอบครองทําประโยชน์เพื่อการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบลอยน้้า ได้หรือไม่ ประการใด

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ @) ได้พิจารณาข้อหารือของกรมซลประทาน
โดยมีผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สํานักงานปลัดกระทรวงและกรมซลประทาน) และผู้แทน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผู้ซี้แจงข้อเท็จจริงแล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า
ขณะนี้กรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการพิจารณากําหนด
แนว
             ทางในการจัดทําบันทึกข้อตกลงในการร่วมมือพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
แบบทุ่นลอยในพื้นที่อ่างเก็บน้้าที่กรมชลประทานครอบครองทําประโยชน์ โดยระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอย ประกอบด้วย ๑) แผงเซลล์รับพลังงานแสงอาทิตย์ ๒) ทุ่นลอย
uae ๓) ตัวยืดโยง โดยวิธีการจะมีลักษณะใดนั้น ขึ้นอยู่กับการออกแบบด้านวิศวกรรมและการติดตั้ง
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอย ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการออกแบบหรือกระทําการใด ๆ
ในพื้นที่อ่างเก็บน้้า รวมทั้งยังไม่มีการคัดเลือกพื้นที่อ่างเค็บน้้าที่จะดําเนินการ

ส่ง
             พร้อมหนังสือ ที่ นร ๐๓๐๕/๑๕๐ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๒๒ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
             [END PAGE 1]
             ๒

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๓) ได้พิจารณาข้อหารือของกรมซลประทาน
ประกอบกับข้อเท็จจริงเพิ่มเติมดังกล่าวแล้ว มีความเห็นในแต่ละประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่หนึ่ง การอนุญาตให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยใช้พื้นที่
บริเวณอ่างเก็บน้้าที่กรมชลประทานครอบครองทําประโยชน์เพื่อการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้า สามารถดําเนินการตามกฎหมาย ng ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี
ได้หรือไม่ อย่างไร เห็นว่า โดยที่กรมชลประทานหารือการใช้พื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้้าที่กรมชลประทาน
ครอบครองทําประโยชน์เพื่อการพัฒนาระบบ
             ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้้า
และประกอบกับคําขี้แจงของผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประเด็นปัญหา
ตามข้อหารือนี้จะไม่มีการใช้น้้าในอ่างเค็บน้้า แต่เป็นการใช้พื้นที่อ่างเก็บน้้า ดังนั้น กรมชลประทาน
จะต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแบบวิศวกรรมและการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
แบบทุ่นลอย เป็นรายกรณี โดยการให้ใช้พื้นที่ในอ่างเก็บน้้าจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการซลประทาน
นอกจากนี้ ในขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้้า
ตามข้อหารือจะดําเนินการใ
             นบริเวณพื้นที่ใด กรณีจึงขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงว่าหน่วยงานใดเป็นผู้ดูแล
พื้นที่อ่างเก็บน้้านั้น ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะต้องขออนุญาตใช้พื้นที่จากหน่วยงาน
ดังกล่าวด้วย

ประเด็นที่สอง หากผลการพิจารณาตาม ประเด็นที่หนึ่งสามารถดําเนินการได้
กรมซลประทานจะต้องถือปฏิบัติตามแนวคําวินิจฉัยตามเรื่องเสร็จที่ ๑๕๓๐/๒๕๒๑ เรื่อง
การอนุญาตให้เอกซนใช้พื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้้าที่กรมชลประทานครอบครองทําประโยชน์
เพื่อการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้า ได้หรือไม่ อย่างไร เห็นว่า
เมื่อข้อหารือของ
             กรมชลประทานครั้งนี้เป็นประเด็นเกี่ยวกับการใช้พื้นที่อ่างเก็บนํา
ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๓) ได้เคยให้ความเห็นไว้แล้วในเรื่องเสร็จที่ ๑๕๓๐/๒๕๒๑”
กรณีจึงไม่จําเป็นต้องให้ความเห็นในประเด็นนี้อีก

(นางสาวจารุวรรณ เฮงตระกูล)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เมษายน ๒๕๒๐๒

*บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การอนุญาตให้เอกชนใช้พื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้า
ที่กรมชลประทานครอบครองทําประโยชน์เพื่อการพัฒนาระบบผลสิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้้า
ส่งพร้อมหนังสือสํานักงานคณะกรรมก
             ารกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๓๐๕/๒๕๑ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๐๑
ถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
             [END PAGE 2]
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